

CHIẾN LƯỢC “TĂNG TRƯỞNG XANH - CHUYỂN ĐỔI SỐ” của Hải Dương

NGỌC ANH

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định cơ cấu nền kinh tế theo hướng “tăng trưởng xanh, chuyển đổi số”, coi thúc đẩy chuyển đổi số (CĐS) là nhiệm vụ trọng tâm, là công cụ cốt lõi. Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhiều lần nhấn mạnh, CĐS phải biến thành quyết tâm chính trị, nhiệm vụ ưu tiên của các cấp ủy đảng, chính quyền, lãnh đạo các địa phương, đơn vị. Trong đó, cần chú trọng thay đổi tư duy, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về CĐS. Theo đó, phát triển nhanh và bền vững theo hướng tăng trưởng xanh và CĐS, gọi tắt là “Xanh - Số” là chiến lược phát triển xuyên suốt, bao trùm của tỉnh để phấn đấu đến năm 2030 đưa Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại.

Những con số ấn tượng

Ngày 26-3-2021, BCH Đảng bộ tỉnh Hải Dương ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU về “Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”. Đây là Nghị quyết chuyên đề đầu tiên của Chương trình hành động số 02-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó việc phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số là những nhân tố quyết định để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của tỉnh trước mắt cũng như lâu dài. Hải Dương là tỉnh đầu tiên ban hành nghị quyết chuyên đề về CĐS.

Theo mục tiêu đề ra, đến năm 2025 Hải Dương phấn đấu thuộc nhóm 20 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về CĐS; đến năm 2030 sẽ vươn lên thuộc nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Trên cơ sở Nghị quyết số 06 của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2358/KH-UBND ngày 25-6-2021 về triển khai

thực hiện Nghị quyết và xây dựng đề án về CĐS giai đoạn 2021-2030 với tổng mức đầu tư khoảng 4.000 tỷ đồng. Để thực hiện CĐS, Hải Dương huy động sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, trong đó Tỉnh ủy giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện do lãnh đạo cấp ủy hoặc lãnh đạo UBND tỉnh làm Trưởng ban, đồng thời thành lập Ban chỉ đạo CĐS các địa phương do người đứng đầu UBND làm Trưởng ban, cùng sự tham gia của các đoàn thể. Các thủ trưởng sở, ngành, địa phương phải xác định rõ những lĩnh vực ngành, địa phương cần ưu tiên thực hiện CĐS để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Sau hơn một năm thực hiện chiến lược về CĐS, Hải Dương đã triển khai được 6 bước, đây là những dấu mốc quan trọng của tỉnh trong hành trình thực hiện CĐS.

Thứ nhất, CĐS đã từng bước trở thành nhu cầu cần thiết của nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhiều tổ chức và cá nhân. Nhận thức

về tầm quan trọng của CDS, nhận thức của cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ, đảng viên và nhân dân đã được nâng lên từ chỗ chưa hiểu biết về CDS đến hiểu và thực hiện. Cụm từ này đã trở nên quen thuộc trong đời sống hằng ngày. Yêu cầu đầu tiên trong Kế hoạch thực hiện Chiến lược CDS của Hải Dương nêu: “Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp về CDS trong cơ quan, tổ chức, lĩnh vực, địa bàn mình phụ trách; nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, người dân và doanh nghiệp về CDS”.

Thứ hai, những ứng dụng của CDS trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thời gian qua đã góp một phần không nhỏ cho những nỗ lực kiểm soát, đẩy lùi và thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch bệnh, trở thành một công cụ không thể thiếu trong công tác phòng, chống dịch bệnh ở Hải Dương.

Thứ ba, tuy dịch bệnh bùng phát, nhờ CDS mà quả vải thiều cùng một số nông sản chủ lực và sản phẩm OCOP của Hải Dương vẫn đến được với người tiêu dùng trong và ngoài nước, đem lại giá trị kinh tế vượt trội. Lần đầu tiên giá trị thu được từ quả vải thiều lên tới 1.478 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần so với năm 2020.

Thứ tư, doanh nghiệp của Hải Dương đã và đang trở thành lực lượng tiên phong trong ứng dụng CDS để nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh của hàng hóa. Đến cuối tháng 12-2021, Hải Dương có 97.827 hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, 95.563 hộ sản xuất nông nghiệp được đào tạo kỹ năng số, 289 sản phẩm của tỉnh được đưa lên sàn.

Thứ năm, trong khối các cơ quan đảng, chính quyền, việc ứng dụng công nghệ thông tin và CDS trong chỉ đạo, điều hành, hội họp, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số được ứng dụng mạnh mẽ đem lại hiệu quả thực sự với những

hiệu ứng to lớn trong bối cảnh thực hiện mục tiêu vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ sáu, trong 3 dự án thành phần của Đề án về CDS (xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin cho chính quyền điện tử và đô thị thông minh; xây dựng Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh tỉnh Hải Dương; xây dựng Trung tâm Giám sát an ninh không gian mạng), thì Trung tâm Điều hành thông minh IOC của tỉnh với 20 hợp phần kết nối cơ sở dữ liệu các ngành bước đầu mang lại những tiện ích thiết thực trong mọi hoạt động của tỉnh. Trung tâm được đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại, các biểu đồ trực quan hiển thị 24/7, các hình ảnh từ hệ thống ca-mê-ra giám sát CCTV trên toàn tỉnh được kết nối về bộ máy đầu não, kết hợp với nền tảng bản đồ số và thông qua cơ sở dữ liệu dùng chung, hỗ trợ Lãnh đạo tỉnh nắm bắt tình hình của tỉnh 24/24, từ đó ra quyết định nhanh chóng, chính xác và kịp thời.

Website về CDS của tỉnh Hải Dương tại địa chỉ: chuyendoiso.haiduong.gov.vn đi vào hoạt động phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo tỉnh, đem đến trải nghiệm mới về dịch vụ CDS cho người dân và doanh nghiệp.

Mục tiêu về những công dân số

Mới đây, Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức “Ngày CDS 26-3” với chủ đề “CDS hiện thực hóa khát vọng phát triển tỉnh Hải Dương”. Sự kiện lần đầu tiên được tổ chức thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh khi thực hiện chiến lược phát triển “Tăng trưởng xanh - Chuyển đổi số”.

Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khẳng định, CDS không chỉ là cơ hội mà còn là động lực, là công cụ hữu hiệu để giúp Hải Dương đạt được khát vọng phát triển. Hải Dương rút ra được bài học quan trọng: CDS là một xu thế tất yếu, chúng ta cần phải

nhANH chóng nắm bắt thời cơ phát triển do CDS mang lại. Cần đi đầu và đi nhanh hơn nữa trong hành trình CDS trên cả 3 trụ cột về xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. “Khó khăn lớn nhất của CDS là thay đổi thói quen; thách thức lớn nhất của CDS là nhận thức đúng. Thay đổi thói quen là việc lâu dài. Song, thay đổi thói quen của một tổ chức phụ thuộc chủ yếu vào quyết tâm của người đứng đầu”. Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhận định.

Hơn một năm qua, Hải Dương bước những bước đầu tiên trong hành trình CDS một cách mạnh dạn, tự tin và quyết đoán với những dấu mốc quan trọng. Ngày CDS sẽ thành ngày hội thực sự của người dân và doanh nghiệp. Lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm của CDS, mỗi người dân trở thành công dân số thì CDS mới thành công.

Tỉnh Hải Dương đã quyết định chọn ngày 26-3 là Ngày CDS hằng năm của tỉnh, cũng là ngày ban hành Nghị quyết số 06 của BCH Đảng bộ tỉnh về CDS, cũng là Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Điều này thể hiện sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị tỉnh Hải Dương về CDS và cũng đặt lên vai của lực lượng đoàn viên thanh niên trong tỉnh sứ mệnh xung kích, đi đầu trong ứng dụng CDS vào học tập, lao động, trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân ứng dụng CDS trong cuộc sống.

Ngày CDS còn là ngày hội của người dân, doanh nghiệp và tuổi trẻ được hòa mình vào không khí của đổi mới, sáng tạo, được tiếp cận với những ứng dụng mới nhất của CDS, qua đó thổi bùng cảm hứng và niềm đam mê về CDS của mỗi người dân Hải Dương với mục tiêu mỗi người dân sẽ là một công dân số.

Hiện nay, ứng dụng Smart Hải Dương dành cho người dân trong tỉnh đã có khoảng 150.000 người cài đặt. Đây là ứng dụng cung cấp đầy đủ các dịch vụ phục vụ người dân được tích hợp cơ sở dữ liệu, cung cấp đầy đủ

các dịch vụ tiện ích dành cho người dân. Đồng thời, ứng dụng Hải Dương ID cũng là nền tảng xã hội số hướng tới đối tượng là người lao động.

Đặc biệt với hệ thống định danh điện tử eKYC thông minh, ứng dụng Hải Dương ID sẽ giúp người dân xác thực chính xác danh tính để tránh sự giả mạo và giúp thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng các dịch vụ công... Đây sẽ là đầu mối hữu hiệu kết nối người lao động, doanh nghiệp và chính quyền trong các dịch vụ đô thị thông minh của tỉnh, hướng đến xây dựng một chính quyền phục vụ người dân tốt hơn.

Tiếp tục hành trình phát triển

Trong năm 2022, Hải Dương sẽ đưa Trung tâm dữ liệu và Trung tâm giám sát an ninh không gian mạng vào hoạt động làm nền tảng cho CDS; hoàn thiện nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh; triển khai Kho dữ liệu dùng chung, phát triển Hệ sinh thái dữ liệu mở của tỉnh, thực hiện số hóa và sử dụng dữ liệu hiệu quả trong hoạt động của chính quyền...

Chính quyền số của tỉnh sẽ ngày càng được đồng bộ với hạ tầng công nghệ thông tin phát triển nhanh, hiện đại. Hàng loạt hệ thống công nghệ đã được triển khai như phần mềm quản lý văn bản điều hành, hội nghị trực tuyến, chữ ký số, liên thông cổng dịch vụ công và một cửa điện tử. Triển khai đồng bộ CDS hệ thống đài truyền thanh cấp xã từ hệ thống có dây sang đài truyền thanh thông minh cho ít nhất 2 huyện. Cung cấp dịch vụ đô thị thông minh: In-tơ-nét không dây (wifi) công cộng, bệnh viện; hệ thống chiếu sáng thông minh; ca-mê-ra, ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật... Triển khai Bộ chỉ số đánh giá CDS tỉnh Hải Dương để các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện.

Hải Dương tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển kinh tế số; đưa

(Xem tiếp trang 62)